

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๑๑๐๒/ ๒๐๐



สสค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕969/65

26 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 น.



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการ ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย สูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสาร ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการ พิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๒ ฉบับ ข้างต้น และเห็นว่าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๒ ฉบับ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตยาภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยามากขึ้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง จึงอาจพิจารณาผ่อนปรนระยะเวลาการขึ้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและกลางเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กองนโยบายการสร้างเสริมเชิงทางการค้า

โทร ๐ ๒๕๐๗ ๗๘๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pattaranat.w@gmail.com